







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ฝุ่นพิษ-หมอกควัน</p> <p>ความร่วมมือ 3 ประเทศแก้ปัญหาฝุ่นพิษ-หมอกควัน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, INN, แนวหน้า, sanook, pptvhd36, nantiontv, ch7, thaigov, mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายระหว่างราชอาณาจักรไทย ร่วมกับ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และพล.อ.อาวุโส มิน ออง ไลง์ นายกรัฐมนตรีเมียนมา เรื่องการจัดการปัญหาหมอกพิษหมอกควันข้ามแดน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การจัดการกับปัญหาหมอกพิษหมอกควันข้ามแดน - พล.อ.ประยุทธ์ เสนอให้ทั้ง 3 ประเทศกระชับความร่วมมือ รวมถึงร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้ 1. ปฏิบัติตามเป้าหมายในการลดจุดความร้อนตามแผนปฏิบัติการเชิงราย เพื่อควบคุมมลพิษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2. ใช้ประโยชน์จากกลไกในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาหมอกพิษจากหมอกควันข้ามแดน ให้เป็นรูปธรรมรอบด้าน และ 3. แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมถึงแนวทางดำเนินการด้านกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อควบคุมต้นเหตุของปัญหา ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการหารือในครั้งนี้เป็นความคาดหวังของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ ที่จะแก้ไขปัญหา กำหนดผลลัพธ์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกพิษหมอกควันข้ามแดนว่า เป็นผลจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งในอนุภูมิภาคแม่โขงช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2566 ทำให้มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่งและเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน ภาพรวมทั้ง 3 ประเทศ ในปี 2566 พบว่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 93 - นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีไทยที่มีบทบาทเด่นในประเด็นนี้ ระบุ ลาวเห็นด้วยที่ต้องมีความร่วมมือหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในระดับอาเซียน - พล.อ.อาวุโส มิน ออง ไลง์ นายกรัฐมนตรีเมียนมา กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มความร่วมมือเพื่อควบคุม บริหารจัดการร่วมกัน เมียนมาจะดำเนินการอย่างเข้มแข็งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค 	
<p> กัญชา</p>	
<p>บุกจับร้านขายกัญชาในตลาด</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายวรพจน์ ภูจินดา ผอ.กลุ่มกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อม จนท.ตำรวจสายตรวจ นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านขายเครื่องดื่มกัญชา น้ำกระเทียม ดอกกัญชา และช็อกกัญชา จำนวนหลายร้านค้าในตลาดนกกอก จ.นนทบุรี หลังได้รับการร้องเรียน และจับกุมผู้ค้า 3 ราย ที่ไม่มีใบอนุญาตให้ขายกัญชา พร้อมตรวจยึดกัญชา ช็อกกัญชา จำนวนมาก นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนานิเบศร์ 	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. คาดโควิดเพิ่มสงกรานต์-เฝ้าระวังเข้ม</p> <p>สื่อที่แนะนำ : ทีวีช่อง TNN</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์นี้ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังการระบาดของโควิดต่อไป คาดว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนไปรวมตัวกัน พบปะ สังสรรค์ร่วมกิจกรรมในครอบครัว โดยได้เน้นย้ำไปยังกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น บุตรหลาน และเด็กเยาวชนก็ต้องมีภูมิคุ้มกันก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือจะไปพักผ่อนท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์เพิ่มในประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล <p>2. โควิดตัวเร่งอาการอัลไซเมอร์</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า สมอเสื่อม มีเวลาเพาะบ่มตัวได้นาน 15-17 ปี ก่อนที่จะแสดงอาการออกมา ตัวเร่งที่ทำให้เกิด คือ การอักเสบ ไม่ว่าจะเกิดจากภายนอก ตั้งแต่สารเคมีที่ปะปนในพืช ผัก ผลไม้ อาหาร มลพิษอากาศ และการที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยอาการลงโควิดอาจปรากฏในรูปของสมองผิดปกติ พร้อมเผยตนเคยติดเชื้อโควิด มีความแปรปรวนทาง 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมองที่เรียกว่า หมอกสมอง (brain fog) คิดช้า คิดไม่ฉับไว ทำอะไรช้า เรียกชื่อโรค ชื่อยา ไม่ถูก ตรวจเลือดพบว่าไม่มีหลักฐานของ อัลไซเมอร์ จากนั้น 5 เดือนเจาะเลือดพบว่าโปรตีนอัลไซเมอร์ทั้งหมดหายไป จึงแนะนำให้เข้ารับการตรวจเลือดประเมิน สมองเสื่อมได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สร. จัดพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ 77 จังหวัด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, thaigov, thailandplus, hfocuse)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 77 จังหวัด และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เสริมความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และร่วมสืบสาน ประเพณีไทยตามแนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” พร้อมกล่าวว่า สธ. มีหน่วยงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วทุกจังหวัด จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างห้องพระประจำ สธ. เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 77 จังหวัด โดยได้ถือฤกษ์ดีใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูป พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดมาประดิษฐาน ณ ห้องพระประจำกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 8 ตึก สป.สธ. ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดให้บุคลากรได้เยี่ยมชม และสักการะต่อไป</p>	
<p>สร. ดูแลผู้อพยพหนีภัยสู้รบเมียนมา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, hfocuse, thaigov, news1live)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีสถานการณ์การสู้รบในเมียนมา ใกล้แนวชายแดน จ.ตาก ว่า มีผู้อพยพหนีภัยจำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.ตาก มีผู้อพยพข้ามแดนในเขต อ.แม่ระมาด และ อ.แม่สอด จำนวน 10 จุด โดยข้อมูล 6 เม.ย. 66 มีผู้อพยพรวม 5,428 ราย เป็นเด็ก 814 ราย สสจ.ตาก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตำรวจ ทหาร จนท.ปกครองในพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรม และรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ 10 ราย พร้อมส่งต่อ รพ.แม่สอด และพลเรือนอีก 4 ราย นอกจากนี้ ได้กระจายชุดตรวจมาลาเรียไปยัง รพ.สต.ในพื้นที่ และสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำสุขอนามัยเบื้องต้น</p>	
<p>ห่วงเด็กจมน้ำช่วงหน้าร้อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ โดย 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) ในช่วงฤดูร้อนและช่วงปิดภาคเรียน มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด เฉพาะเดือน เม.ย. มีการจมน้ำมากที่สุดถึง 65 ราย ส่วนใหญ่เกิดเหตุในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงกินขณะเก็บน้ำภายในบ้าน และสระว่ายน้ำ ซึ่ง สธ. ดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน ตระหนักถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกันการจมน้ำ และร่วมกับทีมผู้ก่อการดี สอนทักษะการว่ายน้ำให้เด็กเพื่อเอาชีวิตรอด สอนวิธีการช่วยคนตกน้ำ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ ทั้งนี้ เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ปกครองต้องดูแลไม่คลาดสายตา และไม่ปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังเด็ดขาดแม้จะอยู่ในห่วงยางหรือใส่เสื้อชูชีพ รวมถึงควรจัดให้มีพื้นที่เล่นอย่างปลอดภัย 1 คน ต่อ 1 คอกกั้นเด็ก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict เตือน การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ ห้ามจับห้อยหัว พาดบ่า กระทุ้งน้ำ เพราะนำที่ออกมานั้นอยู่ในท้อง ไม่ช่วยอะไร การช่วยที่ถูกต้องคือต้องรีบทำให้กลับมาหายใจให้เร็วที่สุดด้วยการทำ CPR ผายปอด บีมหัวใจ และรีบนำผู้ป่วยส่ง รพ.</p>	
<p>ตรวจคัดกรองวัณโรคคนขับแท็กซี่-รถโดยสาร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (mcof, thailandplus, hfocuse, bluechipthai)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ยุติวัณโรค รวมกันเราทำได้” (Yes! Together We can End TB on World TB Day 2023) สืบเนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2566 พร้อมจัดโครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มคนขับแท็กซี่ รถตู้ และรถโดยสารประจำทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมแนะนำประชาชนวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ ขอให้รีบตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุด เพื่อเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>- พญ.ผลีน กมลวัฒน์ ผอ.กองวัณโรค กล่าวเสริมว่า กิจกรรม “ยุติวัณโรค รวมกันเราทำได้” ถือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก สำหรับกลุ่มผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ขับรถแท็กซี่ และพี่น้องประชาชนผู้สนใจ นำเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามมาตรฐาน ลดการแพร่ระบาด</p>	
<p>แนะเลือกเวลาทำกิจกรรมทางกายเลี่ยงโรคฮีทสโตรก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, nationtv, thejournalistclub, soudhitalk, newtv)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้ง ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน หรือเลือกทำกิจกรรมในอาคารหรือในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรสวมชุดที่ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ได้แก่ 1) กลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งที่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) กลุ่มนักวิ่งมาราธอนต่างๆ ที่จะต้องสัมผัสอากาศที่ร้อนหรือความชื้นที่สูงทำให้ไม่สามารถขับเหงื่อได้ 3) คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคนที่ดื่มน้ำน้อย ควรหลีกเลี่ยงการกิจกรรมทางกายในที่กลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัด</p>	
<p>สภ.ส.-กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามผลิต เผยแพร่สื่อสุขภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus) ทวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สภ.ส. และพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน เพื่อมุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และข้อมูลบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ผ่านรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. เริ่ม 1 พ.ค.66 นี้</p>	-
<p>รณรงค์ด้านภัยมะเร็งช่องปาก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, INN, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งช่องปากพบบ่อยเป็นอันดับที่ 6 ของโรคมะเร็งในผู้ชายไทย สามารถเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่งในช่องปาก มีได้หลายอาการขึ้นกับตำแหน่งที่เป็น ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่เฉลี่ย 3,840 คนต่อปี</p> <p>- นพ.เอกภพ แสงอรียาวิชัย แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนชาวไทยทำความรู้จักกับมะเร็งมะเร็งช่องปาก เนื่องในเมษายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งช่องปาก ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต วิธีการป้องกัน ได้แก่ งดสูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่ งดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เคี้ยวหมาก ใสฟันปลอมที่พอดี และการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6 เดือน</p>	-
<p>พบแคดเมียมเกินในสาหร่ายทะเลอย่าง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thaipbs, thailandplus, INN)</p> <p>- อ.ย. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง นำเข้าโดย บ.เจเอพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียมเกินมาตรฐานการผลิตภัณฑโนริ (สาหร่ายทะเลอย่าง) ผลิตโดย บ.ยามาโทคุ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ผิดมาตรฐาน ไม่ปลอดภัยในการบริโภค อ.ย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-
<p>ไฟไหม้ตึกฉุกเฉิน รพ.ประโคนชัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, mcot, INN, nationtv, ch3plus, koratdaily)</p> <p>- เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 4 ตึกฉุกเฉิน รพ.ประโคนชัย จนท.เร่งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จนสามารถควบคุมได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าห้องประชุมถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ทาง รพ. เตรียมไว้ทำการเปิดรับบริจาคเลือด สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร รอตรวจสอบอย่างละเอียดหาสาเหตุแท้จริงอีกครั้ง ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทาง รพ.</p>	-
<p>สงกรานต์ 2566</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- วันที่ 11-17 เม.ย. เปิดสงกรานต์ 7 วันอันตราย จนท.ตำรวจระดมกำลังรับมืออำนวยความสะดวก-ความปลอดภัย เน้นเมาไม่ขับ-สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน</p>	-
<p>เจาะบ่อน้ำบาดาลเจอน้ำโซดา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch3plus)</p> <p>- ชาวบ้านหมู่ 7 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ทางการเกษตร พบว่าน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมาได้มีรสชาติติดลิ้นซ่าคล้ายโซดา ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบว่าจะเป็นน้ำแร่เหมือนกับที่เคยพบในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หรือไม่ จนท.เตือนอย่าเพิ่งดื่มระวังเป็นนิจในกระเพาะปัสสาวะ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รอผล 1 สัปดาห์</p>	-